



410

ที่ กษ ๑๓๒๐.๐๑/ว ๔๒๓

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี
๘ ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศและรายละเอียดแนบท้าย จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๒ คัน ดังนั้นจึงขอส่งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ โดยมีได้โอนทะเบียน มาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๗๕๕๑

โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๗๕๕๑

E-mail : zone๑๐@oae.go.th



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี
เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ โดยมีได้โอนทะเบียน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด รถยนต์ราชการจำนวน ๒ คัน โดยมีได้โอนทะเบียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ผู้ใดสนใจขอให้ติดต่อขอดูรายละเอียดและดูรถยนต์ขายทอดตลาดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี เลขที่ ๘ ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จนถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.zone10.oae.go.th> หรือโทร ๐ ๓๒๓๓ ๗๙๕๑

กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี เลขที่ ๘ ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เวลาตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจเข้าสู่วางราคาต้องถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. การจำหน่ายรถยนต์ราชการโดยวิธีขายทอดตลาด ดำเนินการประมูลด้วยวาจาและคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุฯ จะทำการประมูลครั้งละ ๑ รายการ

๒. การประมูลด้วยวาจาให้กระทำต่อหน้าคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุฯ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินราคาของผู้ประมูลราคาซื้อสูงสุด และราคาซื้อต้องสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล

๓. ในวันประมูล ผู้เข้าสู่วางราคาต้องลงชื่อเข้าประมูลตามเอกสารที่ทางราชการกำหนด พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ต่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุฯ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าประมูลและคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุฯ จะคืนบัตรให้ต่อเมื่อเสร็จสิ้นการประมูลแล้ว

๔. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายรถยนต์ราชการดังกล่าว หรือยกเลิกการประมูลเสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่ประมูลยังไม่เหมาะสมหรือต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ และผู้สู่วางราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จากทางราชการ

๕. เมื่อคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุฯ โดยวิธีขายทอดตลาด พิจารณาให้ผู้เข้าสู่วางราคา รายใดชนะการประมูล ผู้เข้าสู่วางราคาดังกล่าวต้องชำระเงินด้วยเงินสดทันที หรือมัดจำไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาประมูลได้ และต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๗ วันทำการ เมื่อได้รับเงินค่าขายทอดตลาดครั้งนี้ครบถ้วนแล้ว จะส่งมอบรถยนต์ให้กับผู้ชนะการประมูล และผู้ชนะการประมูลจะต้องนำรถยนต์ที่ประมูลได้ออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงินครบถ้วน โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและอื่น ๆ (ถ้ามี) เองทั้งสิ้น

๗. หากไม่นำ...

๖. หากไม่นำรถยนต์ที่ประมูลได้ออกไปจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันชำระเงินครบถ้วน ผู้ชนะการประมูลต้องเสียเงินค่าสถานที่วันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งรายการทุกวันที่เกินกำหนด และต้องชำระเงินค่าสถานที่ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จึงจะรับรถยนต์นั้นไปได้ และหากเกิดการเสียหายใด ๆ ในระหว่างที่ผู้ชนะการประมูลยังไม่รับรถยนต์ไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะผู้ประมูลราคาได้เห็นประจักษ์ถึงสภาพรถยนต์ที่ขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหายแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร